

VỀ MỘT “ĐẦU TÀU” CỦA NGÀNH THỐNG KÊ VĨNH LONG

Với trách nhiệm là thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu ngành Thống kê của một tỉnh, anh Nguyễn Hồng Ngơn - Cố Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long luôn là niềm tự hào trong lòng nhiều công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Quê gốc ở Trà Vinh, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Nam Định, đi bộ đội rồi xuất ngũ vào công tác gắn bó với ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Long. Tính đến tận lúc về với đất mẹ, anh đã có hơn 30 năm gắn bó với Ngành, 30 năm tuổi Đảng, hơn 17 năm giữ cương vị là Cục trưởng - anh đã thể hiện tốt vai trò “đầu tàu” của ngành Thống kê Vĩnh Long (từ năm 1996 - 2013).

Có thể nói, anh Nguyễn Hồng Ngơn đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự nghiệp phát triển của ngành Thống kê nói chung và Thống kê Vĩnh Long nói riêng. Nói tới anh là nói tới một lãnh đạo đơn vị, một người đảng viên gương mẫu, dám nghĩ dám làm, thẳng thắn,... Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo và điều hành đơn vị anh được đánh giá là người nhạy bén, xử lý nhanh, kịp thời các tình huống. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Anh cũng là một trong những lãnh đạo có công lớn trong việc đưa công tác thống kê ở địa phương trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội của địa phương.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, anh thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, quan tâm và tạo điều kiện để cho các tổ chức đoàn thể của cơ quan hoạt động. Nhờ đó, Chi bộ Cục Thống kê Vĩnh Long nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc. Riêng cá nhân anh từ năm 2004-2010 là đảng viên loại I được Tỉnh ủy tặng



Bằng khen về thành tích “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2003-2007”.

Mặc dù bận rộn với công tác quản lý, song anh cũng là người chú trọng và tích cực tham gia phong trào quần chúng. Trong các phong trào thi đua do công đoàn phát động và phong trào thi đua chung trong toàn ngành nếu không tham gia được trực tiếp thì anh lại là cổ động viên hăng hái, khuyến khích công chức, viên chức của mình tham gia hưởng ứng, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, động viên tinh thần làm việc của tập thể đơn vị nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh giao.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liên tục từ năm 2004-2010, anh được ngành Thống kê và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cùng nhiều huy chương như: Huy chương vì sự nghiệp Thống kê, Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn, Huy chương vì sự nghiệp Dân số, Huy chương bảo vệ An ninh Tổ quốc, Huy chương vì sự nghiệp Thể dục Thể thao, Huy chương vì sự nghiệp quốc phòng toàn dân... và vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2011, Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010).

Anh Nguyễn Hồng Ngơn đã ra đi trong sự tiếc thương của người thân, bạn bè và đồng nghiệp, song anh sẽ mãi là tấm gương sáng về một “đầu tàu” say mê và nhiệt huyết, luôn năng nổ, đi đầu trong mọi hoạt động của Ngành cũng như của địa phương./.